

Số: 538/BC-UBND

Võ Nhai, ngày 07 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của Tạp chí Đời sống và Pháp luật

Thực hiện Văn bản số 664/UBND-KGVX ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin phản ánh của Tạp chí Đời sống và Pháp luật với nội dung “*Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Võ Nhai, Thái Nguyên có những gói thầu với dấu hiệu đội giá thiết bị trong công tác đấu thầu*”.

Sau khi xem xét các nội dung đăng tải nêu trên, UBND huyện Võ Nhai đã giao cho các cơ quan chuyên môn kiểm tra, làm rõ các nội dung theo phản ánh của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Kết quả kiểm tra, xác minh như sau:

1. Về công tác thẩm định giá, lập dự toán, phê duyệt dự toán các gói thầu mua sắm

Căn cứ các văn bản hướng dẫn để thực hiện, cụ thể:

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội chính trị - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

- Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên;

*** Đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 (đợt 1) theo chương trình GDPT năm 2018**

Căn cứ Thông tư số 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ GDĐT về Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6. Phòng GDĐT huyện đã tổng hợp nhu cầu thiết bị từ các đơn vị trường học, trên cơ sở đó tham mưu cho UBND huyện Võ Nhai chỉ định đơn vị thẩm định giá các thiết bị. Căn cứ kết quả thẩm định giá theo Chứng thư thẩm định giá số 05.2426/2021/CT-TĐG-CPE ngày 24/5/2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thẩm định dự án xây dựng Hà Nội về

việc thẩm định giá thiết bị (giá thiết bị đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, bảo hành tại các trường học trên địa bàn huyện Võ Nhai), UBND huyện Võ Nhai đã có Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 27/5/2021 về việc phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 (đợt 1) theo chương trình GDPT năm 2018 trình UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên xem xét phê duyệt. Ngày 04/6/2021 UBND tỉnh Thái Nguyên Ban hành Quyết định số 1795/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 (đợt 1) theo chương trình GDPT năm 2018 (Quyết định này được đăng công khai trên hệ thống đấu thầu quốc gia theo quy định của Luật đấu thầu).

**** Đối với gói thầu Mua sắm thiết bị máy móc hỗ trợ dạy và học***

Tương tự như gói thầu trên, UBND huyện đều thuê đơn vị tư vấn độc lập thực hiện thẩm định giá thiết bị và trên cơ sở đó trình UBND tỉnh Thái Nguyên thẩm định phê duyệt dự toán. Ngày 09/4/2020 UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 934/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường tiểu học và trung học cơ sở huyện Võ Nhai năm 2020.

2. Công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu các gói thầu

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường tiểu học và trung học cơ sở huyện Võ Nhai năm 2020;

- Căn cứ Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 (đợt 1) theo chương trình GDPT năm 2018;

UBND huyện Võ Nhai thuê đơn vị tư vấn độc lập lập hồ sơ mời thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu một cách minh bạch, khách quan, trong hồ sơ mời thầu không đưa ra các quy định nhằm hạn chế nhà thầu tham gia. Tất cả các gói thầu do Phòng GDĐT được giao nhiệm vụ chủ đầu tư đều thực hiện đấu thầu rộng rãi qua mạng, tất cả các nhà thầu có thể tham gia, các thông tin được công khai trên hệ thống đấu thầu quốc gia, các đơn vị tham gia dự thầu nộp hồ sơ dự thầu qua mạng do vậy không có bất cứ nhà thầu nào muốn tham gia mà bị khó khăn trong quá trình nộp hồ sơ. Trong quá

trình mời thầu chủ đầu tư cũng không biết được có những nhà thầu nào tham gia dự thầu, vì thông tin bảo mật do hệ thống đấu thầu quốc gia quản lý, do vậy không có sự can thiệp hay gây bất lợi cho nhà thầu nào. Biên bản mở thầu được thực hiện tự động và công khai trên hệ thống đấu thầu.

Công tác chấm thầu được các đơn vị tư vấn thực hiện nghiêm túc, đánh giá toàn diện, những nội dung đơn vị dự thầu chưa thể hiện rõ, chưa cung cấp đầy đủ trong hồ sơ dự thầu, chủ đầu tư đều cho các đơn vị làm rõ theo quy định của Luật đấu thầu. Kết quả chấm thầu, đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu, đơn vị không trúng thầu, lý do không đạt đều được công khai minh bạch trên hệ thống đấu thầu. Chủ đầu tư cũng dành thời gian cho các đơn vị không trúng thầu kiến nghị kết quả trúng thầu (nếu có), qua tổng hợp tất cả các gói thầu không có kiến nghị hay đề nghị xét lại kết quả chấm thầu.

3. Vấn đề về giá thiết bị, tiết kiệm trong quá trình đấu thầu

- Các gói thầu mua sắm thiết bị cho giáo dục đều là các gói thầu đa thiết bị, chứ không phải là một vài thiết bị đơn lẻ. Do vậy trong quá trình chào thầu của các nhà thầu có những thiết bị giá cao hơn giá thiết bị trong dự toán được duyệt, có thiết bị được chào giá thấp hơn, nhưng không làm tăng tổng mức đầu tư.

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 nhiều thiết bị phải nhập khẩu linh kiện cũng khó khăn, giá thành tăng (cũng được xem xét trong quá trình lập dự toán).

- Đối với một số thiết bị như Tivi, máy chiếu đa vật thể... mà Tạp chí Đời sống và Pháp luật phản ánh là cao hơn giá thị trường, qua tìm hiểu thông tin, kể cả các đại lý bán lẻ trên địa bàn huyện Võ Nhai cũng không thể mua được thiết bị với giá như vậy. Khảo sát các trang bán hàng qua mạng internet mời chào bán các sản phẩm, khi liên lạc lại báo hết hàng...

- Thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu: Chính phủ Ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu với mục tiêu thực hiện công khai, minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu, công tác lập dự toán. Tuy nhiên đối với các gói thầu khi thực hiện các bước thẩm định giá, lập dự toán được tiến hành chặt chẽ, đúng với thực tế khi cung cấp thiết bị cho các trường học trên địa bàn huyện, thì giá trúng thầu chênh lệch ít với dự toán được phê duyệt là phù hợp.

Qua xem xét, kiểm tra các bước thực hiện của Phòng Giáo dục và Đào tạo Võ Nhai (đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện mua sắm) đã thông tin đúng, rõ ràng quy trình xây dựng, tổ chức thẩm định giá, đề nghị phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong việc tổ chức thực hiện các gói thầu đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng các văn bản hướng dẫn về công tác đấu thầu.

Sau khi xác minh làm rõ các nội dung trên, UBND huyện Võ Nhai đã giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có Công văn số 103/PGDDĐT ngày 07/3/2022 phản hồi tới Tạp chí Đời sống và Pháp luật theo quy định.

Trên đây là báo cáo xác minh, kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của Tạp chí Đời sống và Pháp luật về công tác đấu thầu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Võ Nhai, UBND huyện Võ Nhai trân trọng báo cáo UBND tỉnh Thái Nguyên./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Thái Nguyên (báo cáo);
- Chủ tịch UBND huyện;
- Phòng GDĐT huyện;
- Lưu: VT, LĐVP.



CHỦ TỊCH



Bùi Thị Sen